

Số: 339/BC-UBND

Nam Phúc Thăng, ngày 28 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO**Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
gửi đến kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa II đến ngày 26/6/2023****I. Công tác triển khai, chỉ đạo:**

- Thực hiện Báo cáo số 66/BC-HĐND về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa II, UBND xã đã xây dựng Báo cáo số 592/BC-UBND ngày 21/12/2022 về phương án giải quyết, đồng thời phân công Lãnh đạo UBND xã phụ trách chỉ đạo và Công chức chuyên môn tham mưu giải quyết các ý kiến, kiến nghị trên lĩnh vực phụ trách; nắm bắt kết quả, tiến độ thực hiện và đôn đốc, chỉ đạo, đưa ra các phương án giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua các cuộc giao ban hàng tuần. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức, phối hợp thực hiện và đôn đốc, giao xử lý các ý kiến còn tồn đọng.

- Các đồng chí Công chức chuyên môn đã tham mưu Lãnh đạo UBND xã tiến hành làm việc với các thôn, các tổ chức và cá nhân liên quan; tổ chức các cuộc họp, làm việc để làm rõ các vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm.

- Ban hành Công văn, Tờ trình đề nghị các cơ quan, ban ngành phối hợp giải quyết các ý kiến liên quan.

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT:**1. Lĩnh vực quản lý nhà nước**

a. Đề nghị xã tiếp tục ban hành các chính sách kích cầu trong xây dựng Nông thôn mới như: chính sách đổ lè đường, rải thảm nhựa mặt đường, quan tâm hỗ trợ đặc thù đối với các thôn sáp nhập. (*Cử tri thôn Hưng Lộc*).

Trả lời: Về các chính sách kích cầu trong xây dựng NTM, UBND xã căn cứ vào nguồn lực, đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 03/2/2023 trong đó ưu tiên những nội dung cấp bách nhằm từng bước củng cố, nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM. Đối với các thôn thực hiện sáp nhập UBND xã đã hỗ trợ chính sách đặc thù như: hỗ trợ nâng cấp nhà văn hóa, hệ thống truyền thanh kết nối.

b. Đề nghị UBND xã có kế hoạch quy hoạch vùng đất ở cho nhân dân thôn Hà Phúc Đông, Trung Đông, Phong Hầu; Đề nghị UBND xã hỗ trợ các thôn sáp nhập có sơ đồ hành chính để tiện theo dõi. (*Cử tri thôn Hà Phúc Đông, Trung Đông, Phong Hầu*).

Trả lời: Ngày 22/9/2022 UBND huyện ban hành Quyết định số 5059 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết mặt bằng sử dụng đất, trong đó có 8 vùng được phê duyệt. Ngày 11/4/2023 UBND xã có Tờ trình số 143 về việc xin thẩm định, phê duyệt quy hoạch đất dân cư vùng bàu Cầm, vùng gần nhà Thầy Nhâm thôn Phong Hầu, vùng Cầu Thá, vùng gần nhà anh Chiến thôn Trung Đông, vùng chợ Con Gọ thôn Hưng Lộc và điều chỉnh quy hoạch vùng gần nhà bà Thủy, vùng nương Mạ thôn Phúc Trung, hiện nay đang chờ huyện phê duyệt để xây dựng hồ sơ cấp đất, đấu giá đất. Trong thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục thuê đơn vị Tư vấn để xây dựng các vùng quy hoạch dân cư tại các thôn theo đề xuất của cử tri.

c. Việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã vẫn còn nhiều bất cập, phương pháp làm việc chưa được phù hợp cần có những giải pháp tích cực nhất để phục vụ nhân dân. (*Cử tri thôn Tây Nguyên, Yên Thành, Nam Yên, Hưng Quang, Đông Cao*)

Trả lời: Trong thời gian qua, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, quán triệt tinh thần, trách nhiệm nên công tác giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “*Một cửa, một cửa liên thông*” có nhiều chuyển biến tích cực; tinh thần, thái độ, trách nhiệm của công chức ngày càng được nâng lên. UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo, quán triệt để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến giao dịch các thủ tục hành chính.

d. Đề nghị ngành công an tăng cường tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn (*Cử tri nhiều thôn*)

Trả lời: Trong thời gian qua, UBND xã chỉ đạo Công an xã tăng cường tuần tra khép kín địa bàn và theo các đợt cao điểm; tổ chức trực nghiêm túc. Điều tra, xử lý 13 vụ, 16 đối tượng, thu giữ tang vật, nộp vào ngân sách nhà nước 900.000đ tiền mặt, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 29 triệu đồng, cụ thể: phát hiện, bắt giữ 1 vụ, 4 đối tượng có hành vi đánh bạc; 1 đối tượng vận chuyển pháo trái phép; phát hiện, xử lý 3 trường hợp vứt rác thải không đúng nơi quy định; phát hiện, xử lý 2 đối tượng vi phạm về cư trú; 2 trường hợp vi phạm vệ sinh ATTP; 02 trường hợp vi phạm lĩnh vực PCCC.

2. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường:

a. Tình trạng nhân dân không phân loại rác, bỏ rác không đúng ngày quy định còn khá phổ biến; rác thải cứng (thủy tinh, sành, sứ ...) chưa được thu gom, xử lý. Đề nghị UBND xã và các Hợp tác xã có giải pháp để thực hiện. (*Cử tri thôn Tân Trường, Trung Tiến, Trường Yên*).

Trả lời: UBND xã đã phối hợp với Hội LHPN xã tuyên truyền, vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn theo Nghị quyết 83, hiện nay đã có thêm 3 thôn được công nhận hoàn thành tiêu chí phân loại rác thải gồm Hưng Lộc, Nam Yên, Trung Đông, lũy kế đến nay đã có 5 thôn được công nhận. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục đề xuất kiểm tra tại các thôn Phúc Trung, Tân Trường, Phong Hậu, Yên Thành... UBND xã đã chỉ đạo Công an xã tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đổ rác không đúng nơi quy định. Đề nghị cử tri và nhân dân khi phát hiện các trường hợp đổ rác không đúng thời gian, không đúng nơi quy định thì ghi hình ảnh để thuận tiện trong việc xử lý, đồng thời đề nghị các tổ chức trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn cùng vào cuộc, tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm túc để môi trường sống ngày càng được cải thiện.

b. Trại chăn nuôi của ông Phạm Văn Cảnh ở Thị trấn Cẩm Xuyên gây ô nhiễm môi trường, nằm trong khu dân cư nhân dân kiến nghị nhiều lần nhưng chưa có giải pháp xử lý, đề nghị UBND xã tiếp tục kiến nghị với UBND huyện có biện pháp xử lý dứt điểm. (*Cử tri thôn Phong Hậu, Đông Đoài, Đông Cao*).

Trả lời:

UBND huyện thành lập Tổ công tác tại Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 gồm các phòng, ngành chức năng và Công an huyện; đã tiến hành kiểm tra, ban hành các văn bản chỉ đạo yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo môi trường trong quá trình chăn nuôi. Kính đề nghị cử tri và nhân dân tiếp tục theo dõi để tiếp tục kiến nghị, đề xuất nếu tình trạng chưa được xử lý dứt điểm.

c. Việc cấp đất ở cho nhân dân trên địa bàn quá chậm trong khi nhu cầu của nhân dân trên địa bàn rất nhiều; Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước năm 1980 và cấp giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân, đề nghị UBND xã tập trung cao cho công tác cấp đất ở, cấp giấy chứng nhận, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân. (*Cử tri nhiều thôn*).

Trả lời:

Trong 6 tháng đầu năm 2023 đã tiếp nhận và giải quyết 21 bộ hồ sơ chuyên quyền, cho tặng quyền sử dụng đất; xây dựng 42 bộ hồ sơ cấp đổi và cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu, 50 bộ hồ sơ cấp đổi đất ở trước năm 1980, chuyên mục đích sử dụng đất cho 12 hộ; đề xuất 65 lô đất cấp không thông qua đấu giá trong đó có 29 lô đủ điều kiện, xây dựng hồ sơ đấu giá 31 lô đất. Trong thời gian tới UBND xã tiếp tục chỉ đạo Công chức chuyên môn tăng cường xây dựng hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu.

d. Tình trạng ô nhiễm môi trường rác thải, lấn chiếm lòng, lề đường gây mất an toàn giao thông, việc thu phí chưa phù hợp ở Chợ Gon, chợ Cây Gọ đề nghị UBND xã cần quan tâm giải quyết. (*Cử tri Phúc Thịnh, Hưng Quang, Hưng Lộc*).

Trả lời:

Sau khi tiếp thu ý kiến của nhân dân, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, để phương tiện gây mất ATGT; Tổ chức làm việc với Ban quản lý các chợ trên địa bàn thống nhất phương án thu gom, xử lý rác thải; hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường và tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường tại các chợ cơ bản được giải quyết.

e. Đề nghị UBND xã tập trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhân dân sau chuyển đổi đất được kịp thời. (*Cử tri thôn Đông Đoài*).

Trả lời: Về việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhân dân sau chuyển đổi, tích tụ ruộng đất tại thôn Đông Đoài và Đông Cao đang có vướng mắc; Việc trích đo diện tích tại thôn Đông Đoài đã hoàn thành. UBND huyện đã tổ chức làm việc với Sở TNMT để tập trung tháo gỡ, tuy nhiên hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể. UBND xã sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng, ngành liên quan để tập trung thực hiện đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.

3. Lĩnh vực giao thông, thủy lợi, xây dựng cơ bản

a. Trong khu vực nghĩa trang xã Cẩm Thăng cũ đã nhiều năm các trục đường và mương tiêu thoát không được quan tâm, hiện nay các trục đường nhánh bị lún sụt, mộ một số dòng họ bị ngập nước ảnh hưởng đến việc đưa tang, thăm viếng. Đề nghị UBND xã có giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. (*Cử tri thôn Tân Trường, Trung Tiến, Trường Yên, Phong Hầu*).

Trả lời:

Về các nội dung cử tri đề xuất tại Nghĩa trang Cẩm Thăng, UBND xã xin tiếp thu. Tuy nhiên, hiện nay xã đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng NTM. Nội dung này UBND xã sẽ xem xét, lập phương án, dự toán, tổ chức họp các dòng họ, tuyên truyền, vận động đóng góp của các nhà hảo tâm và các dòng họ để thực hiện vào thời điểm thích hợp.

b. Đề nghị UBND xã quan tâm, ưu tiên số lượng xi măng cho các thôn đang xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu nhằm thực hiện hoàn thành các tiêu chí về hệ thống đường giao thông và rãnh thoát nước tại khu dân cư. (*Cử tri Yên Thành*).

Trả lời:

Do chính sách hỗ trợ xi măng của huyện phân bổ cho các xã rất hạn chế, chưa đáp ứng so với nhu cầu các thôn đăng ký, vừa qua UBND xã đã có văn bản chỉ đạo ưu tiên cho các thôn triển khai làm trước. Đề nghị các thôn quan tâm, tranh thủ chính sách được hỗ trợ.

c. Tại công Cửa Tiền hiện nay nước mặn xâm nhập ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất đề nghị UBND xã sớm có giải pháp. (*Cử tri thôn Vĩnh Phúc*).

Trả lời:

UBND xã đã giao Công chức chuyên môn khảo sát, lập phương án, dự toán sửa chữa công Cửa Tiền, hiện đang liên hệ với đơn vị thi công và sẽ triển khai thực hiện hoàn thành trước ngày 15/7/2023.

4. Lĩnh vực nông nghiệp

a. Đề nghị kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn để quản lý chất lượng. Quan tâm đến bộ giống lúa có năng suất chất lượng cao để nâng cao thu nhập cho người dân. (*Cử tri Phúc Thịnh, Hưng Quang*)

Trả lời:

Hàng năm, trước lúc bước vào các vụ sản xuất, UBND xã thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện kiểm tra chặt chẽ. Về giống lúa thì căn cứ vào Đề án sản xuất của huyện, UBND xã đã lựa chọn các loại giống phù hợp với chất đất, có năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt để đưa vào sản xuất. Đối với giống lúa hỗ trợ 50% từ nguồn chính sách đất trồng lúa, chỉ hỗ trợ đối với các loại giống theo danh mục quy định của UBND huyện.

b. Đề nghị phát huy hiệu quả vùng đất trồng cây dược liệu, nếu không sử dụng nữa thì nên giao cho nhân dân để sản xuất. (*Cử tri thôn Hưng Quang*)

Trả lời:

Vùng sản xuất cây dược liệu tại thôn Hưng Quang nằm trong quỹ đất 5% do UBND xã quản lý, hiện nay đã được UBND huyện phê duyệt là vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với thương mại, dịch vụ; mặc dù thời gian qua UBND xã kết nối với các nhà đầu tư tuy nhiên do tình hình kinh tế hiện nay nên chưa có nhà đầu tư phù hợp. Hiện nay Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo thôn Hưng Quang tạm giao cho các hộ sử dụng theo hiện trạng để tránh lãng phí quỹ đất.

c. Đề nghị UBND chỉ đạo HTX cần tập trung trong tổ chức điều hành lấy nước phục vụ cho các đơn vị, tránh thời gian lấy nước quá dài ảnh hưởng đến thời vụ sản xuất. (*Cử tri thôn Trường Yên, Phong Hầu*).

Trả lời:

Việc điều hành nước tưới trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên việc điều tiết nước tưới tại hệ thống kênh mương tự chảy gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại các thôn cuối kênh N4 như thôn Phong Hầu và thôn Trường Yên. Đối với thôn Phong Hầu, mặc dù UBND xã đã chỉ đạo thôn nạo vét hệ thống kênh mương, tuy nhiên thôn không triển khai, bên cạnh đó việc thuê nhân lực hỗ trợ điều hành nước còn hạn chế. Trong thời gian tới UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo khắc phục tình trạng trên.

5. Lĩnh vực văn hóa, y tế

a. Đề nghị xã quan tâm hỗ trợ một phần ngân sách để tôn tạo và xây dựng các hạng mục tại di tích văn hóa cấp tỉnh (*Cử tri thôn Yên Thành*).

Trả lời:

Trên địa bàn xã hiện có 4 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Năm 2021 Chùa Gon được hỗ trợ 140 triệu đồng; năm 2022 Đền Lộ Khê được hỗ trợ 140 triệu đồng để nâng cấp, tôn tạo các hạng mục từ nguồn ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay phải tiến hành hoàn thành xây dựng các hạng mục (có hồ sơ phê duyệt của cấp trên) mới được hỗ trợ theo Nghị quyết 165 HĐND tỉnh. Đối với ngân sách địa phương, UBND xã bố trí hỗ trợ 30 triệu đồng để xây dựng biển chỉ dẫn vào Đền Lộ Khê và Đền Trần Muông.

b. Cần làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân các chính sách về bảo hiểm y tế để người dân được hưởng các chế độ tốt nhất nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhân dân. (*Cử tri thôn Trường Yên, Phong Hậu*).

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND xã giao Công chức chuyên môn triển khai, thông báo thường xuyên trên hệ thống Đài truyền thanh xã và loa phát thanh các thôn. Hiện nay, tỷ lệ BHYT đạt 97,8%. Đối với BHXH tự nguyện, UBND xã đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị liên quan tuyên truyền và triển khai sâu rộng để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

c. Công trình vệ sinh cho bệnh nhân tại trạm Y tế xã đã xuống cấp và không đảm bảo vệ sinh đề nghị UBND xã khảo sát để có kế hoạch nâng cấp. Phía sau trạm trước đây có cột Angten Viễn thông nay đã di dời, yêu cầu xã có kế hoạch san lấp mặt bằng. (*Cử tri Trạm Y tế*).

Trả lời:

Sau một thời gian tiến hành khảo sát, ngày 04/4/2023 Sở Y tế có Văn bản số 1181/SYT-KHTC, Ban QLDA ĐTXDCT dân dụng và công nghiệp tỉnh có Văn bản số 21/TTr-DDCN ngày 24/5/2023 và ngày 19/6/2023 Sở Kế hoạch Đầu tư có Văn bản số 1754 /SKHĐT-TĐGSĐT về thống nhất Danh mục Trạm Y tế đầu tư thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, vay vốn ADB đề xuất UBND tỉnh xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các Trạm y tế theo chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng cho các Trạm y tế trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên trong đó có hạng mục tu sửa, xây dựng công trình vệ sinh tại Trạm y tế xã Nam Phúc Thăng. Sau khi Dự án được triển khai sẽ giải quyết được ý kiến cử tri đã đề xuất.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa II./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND, UBNDTTQ xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Quý vị đại biểu HĐND xã;
- Các tổ chức đoàn thể cấp xã;
- Các thôn, các trường học, trạm y tế;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Tuấn